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ส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2/2564  ครั้งที่  1 

วันที่  20  พฤษภาคม  2564  เวลา  09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย   

ผู้มาประชุม  จ านวน  28   คน 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล   ต าแหน่ง     ลายมือชื่อ 
1. นายค าภา กาญบุตร              สมาชิก อบต. ม. 1                ค าภา    กาญบุตร 
2. นายกาวี   มะโนสิม สมาชิก อบต. ม. 1                  กาวี      มะโนสิม 
3. นายยุทธชัย ปู่ทา สมาชิก อบต. ม. 2                ยุทธชัย    ปู่ทา 
4.       นายวิกรานต์        นวลสิงห์              สมาชิก อบต. ม. 2                  วิกรานต์          นวลสิงห์             
5. นายจรัญ ว่องไว สมาชิก อบต. ม. 3                จรัญ               ว่องไว 
6. นายอัครชัย แสงธาดา สมาชิก อบต. ม. 3      อัครชัย   แสงธาดา 
7. นายพงษ์ศักดิ์ สุริยภูมิ สมาชิก อบต. ม. 4      พงษ์ศักดิ์         สุริยภูม ิ
8.        นายเสถียร         จนัทร์มาลา           สมาชิก อบต. ม. 5                  เสถียร            จันทร์มาลา 
9. นางสุดารัตน์        ใจวัน สมาชิก อบต. ม. 5       สุดารัตน์         ใจวัน 
10. นายชาญชัย  โพธิกมล สมาชิก อบต. ม. 6       ชาญชัย     โพธิกมล 
11. นายนิรันดร์         ดอบุตร สมาชิก อบต. ม. 6       นิรันดร์          ดอบุตร  
12. นายณรงค์           วงศ์สง่า               สมาชิก อบต. ม. 7       ณรงค์    วงศ์สง่า 
13. นายจันทร คุณสมบัติ สมาชิก อบต. ม. 8  จันทร     คุณสมบัติ 
14.     นายจตุรงค์          ถีระพันธ์              สมาชิก อบต. ม. 8                   จตุรงค์          ถีระพันธ์               
15. นายสิทธิศักดิ์ บุญสุนีย์ สมาชิก อบต. ม. 9  สิทธิศักดิ์     บุญสุนีย ์
16.     นายเสนีย์           พ่วงทิม                สมาชิก อบต. ม. 10                  เสนีย์           พ่วงทิม     
17. ร.ต.พลชัย โยควัฒน์ สมาชิก อบต. ม. 10 พลชัย    โยควัฒน์             
18. นายอดิศร บุตรชาติ สมาชิก อบต. ม. 11  อดิศร     บุตรชาต ิ
19. นายวินิจ นิยมเหลา สมาชิก อบต. ม. 11  วินิจ     นิยมเหลา 
20.     นายบุญแทน       ศรหีาพุฒ              สมาชิก อบต. ม. 12                  บุญแทน         ศรีหาพุฒ    
21. นายอนุภาพ คชพล สมาชิก อบต. ม. 12                  อนุภาพ         คชพล  
22. นายสุริยันต์ สง่าพันธ์ สมาชิก อบต. ม. 14  สุริยันต์     สง่าพันธ์     
23. นายส ารวย ศรีวันทา สมาชิก อบต. ม. 14 ส ารวย     ศรีวันทา   
24.     นายนิ่ม  ฝ่ายรีย์ สมาชิก อบต. ม. 15                 นิ่ม       ฝ่ายรีย ์
25. นายภาณรงค์ พลสันต์ สมาชิก อบต. ม. 16  ภาณรงค์      พลสันต ์
26.      นายณัฐพล         เที่ยงทัศน์             สมาชิก อบต. ม. 16                 ณัฐพล            เที่ยงทัศน์   
27.     นายคัณชิต          ธสิาร                  สมาชิก อบต. ม. 17                  คัณชิต           ธสิาร                   
28. นายชะนะ สิงห์งาม สมาชิก อบต. ม. 17  ชะนะ     สิงห์งาม 
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ผู้ไม่มาประชุม   จ านวน   4  คน 
1. นายปัญญา         วงศ์สง่า               ประธานสภา                 
2.        นายสุทธา          ศรีเทพ                สมาชิก อบต. ม. 4  
3. นายสมทบ         แสงพรมชาลี          สมาชิก อบต. ม. 9                  
4. นายนิรัญ           ทองโคตร              สมาชิก อบต. ม. 13                  
              

ผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน  10   คน  
1. นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ นายก อบต.         วีระศักดิ์    สุทธิอาจ 
2. นายสง่า  อุ่นแก้ว รองนายก อบต.        สง่า    อุ่นแก้ว 
3. นายกรุงศรี วังชา รองนายก อบต.        กรุงศรี          วังชา 
4. นายสมัย พลสันต์                เลขานุการนายก อบต.               สมัย    พลสันต์   
5.        ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท ปลัด อบต.         สุรศักดิ์    น้อยบาท 
6. นางอมรรัตน์ แสนบรรดิษฐ์ หัวหน้าส านักปลัด        อมรรัตน์    แสนบรรดิษฐ์ 
7.        ว่าที่ร้อยตรีนาคราชภูมินทร์ เหมะธุลิน  ผู้อ านวยการกองการศึกษา          นาคราชภูมินทร์ เหมะธุลิน 
8.        นางสาวสุจิตตรา   เนียมเพราะ           นักวิเคราะห์ฯ                         สุจติตรา        เนียมเพราะ 
9.        นายภานุวัฒน์      พาบุ                   จพง.ป้องกัน                           ภานวุัฒน์        พาบ ุ
10.       นางสาววิยะดา     แก้วอุดร              ผช.จพง.ธุรการ                       วิยะดา           แก้วอุดร                 

 
เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
      เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายอนุภาพ คชพล รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา
ในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย  สมัยสามัญ  สมัยที่  2/2564  ครั้งที่ 1  
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นายอนุภาพ คชพล /รองประธานสภาฯ 
                                                            วันนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย  ลา จ านวน 5  ท่าน คือ     
1. นายปัญญา         วงศ์สง่า               ประธานสภา                 
2.       นายสุทธา          ศรีเทพ                 สมาชิก อบต. ม. 4  
3. นายสมทบ         แสงพรมชาลี          สมาชิก อบต. ม. 9                  
4. นายนิรัญ           ทองโคตร              สมาชิก อบต. ม. 13                  
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

นายนิ่ม ฝ่ายรีย์/ส.อบต.หมู่ที่ 15 
                              เรียนท่านประธานภา ขอให้แจ้งเลขาสภาเป็นผู้อ่านรายงานการประชุมสภาครั้งท่ีผ่านมา
ให้กับสภาได้รับทราบด้วยครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                                -ได้อ่านสรุปรายงานการประชุมสภาครั้งท่ีผ่านมาให้กับท่ีประชุมสภาได้รับทราบ 

นายนิ่ม ฝ่ายรีย์/ส.อบต.หมู่ที่ 15 
                                 ได้กล่าวขอบคุณเลขานุการสภา 
 
ที่ประชุม                      มีมติรับรองการประชุมสภา  สมัยสามัญท่ี 1/2564  ครั้งที่  1  
                                          เม่ือวันที่  17  กุมภาพันธ์  2564  เป็นเอกฉันท ์ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

นายอนุภาพ คชพล /รองประธานสภาฯ 
                              เรียนเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย ครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                              เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมมีเรื่องเรื่องแจ้งให้ทราบ 
จ านวน 3 เรื่อง ดังนี ้
                                1.แนะน าผู้อ านวยการกองการศึกษาคนใหม ่ว่าที่ร้อยตรีนาคราชภูมินทร์ เหมะธุลิน ได้
ย้ายมาวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 
                                2.จังหวัดสกลนครเกิดโรคระบาด โรคลัมปี สกิน ในโคกระบือ ซึ่งมีค าสั่งห้ามเคลื่อนย้าย
สัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาดโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ในส่วนของ พ้ืนที่ต าบลเดื่อศรีคันไชยก็พบการ
ระบาดในพื้นที่แล้ว ทางหน่วยงานได้มีการลงทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และจะด าเนินการหาวิธีช่วยเหลือต่อไป 
                              3.จังหวัดสกลนครได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน
เพ่ือป้องกันโรคโควิด -19 สมาชิกสภาท่านใดสนใจก็สามารถลงทะเบียนได้  

นายอนุภาพ คชพล /รองประธานสภาฯ 
                               มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องเพ่ือทราบ ขอเรียนเชิญครับ 

นายวิกรานต์  นวลสิงห์/ส.อบต.หมู่ที่ 2 
      เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน มีข้อสงสัยในการออกหนังสือ
เรียนเชิญเข้าประชุมว่าเป็นการออกข้ามปีเลยหรอครับ ขอให้เคร่งครัดในการจัดท าหนังสือเชิญประชุมด้วยนะครับ
ก่อนที่จะส่งหนังสือออกไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

                             4.1 พิจารณาการโอนงบประมาณตั้งรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อน 
                                 วัยเรียนและประถมศึกษา  

นายอนุภาพ คชพล /รองประธานสภาฯ 
                              เรียนเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยชี้แจงรายละเอียด ครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                                   เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  เนื่องจากการโอน
งบประมาณตั้งรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ขอเรียนเบื้องต้นว่า
ตามที่ได้มีการอนุมัติงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปานเจริญ ที่บ้านขุนภูมิ หมู่ที่ 5 ก าลัง
ด าเนินการก่อสร้าง ซึ่งใกล้จะแล้วเสร็จ และคาดว่าเมื่อมีการเปิดเรียนจะย้ายนักเรียนบางส่วนไปเรียนที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ แต่เนื่องจากยังขาดครุภัณฑ์บางส่วนที่จ าเป็นจะต้องใช้ จึงขอความอนุเคราะห์มายังสภา
เพ่ือขอโอนงบประมาณตั้งรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

 

      ( 1) โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
                           งบลงทนุ หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ดังนี้ 
                     1.1. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง เครื่อง
ละ 25,300 บาท รวมเป็นเงิน 50,600 บาท (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
                     1.2. ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,900 บาท (จัดหาตามราคา
ท้องตลาดทั่วไป) 
                     1.3. ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน แบบพนักพิง มีล้อเลื่อน จ านวน 1 ตัว เปน็เงิน 2,300 บาท 
(จัดหาตามราคาท้องตลาดทั่วไป) 
                    ( 2) โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
                           งบลงทนุ หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
                    2.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 2 จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
30,000 บาท 
                            คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

                           -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง  จ านวน  1 หน่วย 
                  -หน่วยประมวลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า  12 MB 
                  -มีหน่วยปะมวลผลภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
  1.เป็นแผลวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
หรือ 

2.มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics  
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
  3.มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสารมารถในการใช้หน่วยค าจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
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           -มีหน่วยความจ าหลัก (Ram) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
           -มีหน่วยความจ าข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2TB หรือ Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB  จ านวน  1  หน่วย 
           -มี DVD-RW หรือดีกว่า  จ านวน  1  หน่วย 
           -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
           -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
           -มีแป้นพิมพ์และเม้าส์ 
           -มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  จ านวน 1 หน่วย 

                           (จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
 
                      2.2 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,000  บาท 
                           คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

          -เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
          -เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer ) จากโรงงานผู้ผลิต 
          -มีความละเอียดในกาพิมพ์ไม่นอยกว่า 1,200x1,200 dpi 
          -มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 

8.8 ภาพ 
           ต่อนาที (ipm) 
         -มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ

ต่อนาที (ipm) 
         -สามารถแสกนเอกสารขนาด A4 (ขาวด า-สี ได้) 
         -มีความละเอียดในการแสกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 หรือ600x 1,200 dpi 
         -มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ ( Auto Document Feed ) 
         -สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า 
         -สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
         -สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็น 
         -มีช่องเชื่อม ( Interface ) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
         -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network Interface ) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 
           1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้ 
         -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
         -สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom 

                  (จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
 

                  2.3 ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 2KVA จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,800 บาท 
                           คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
                           -มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts) 
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                           -สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  
                                (จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 

                   ( 3).โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
                           งบลงทนุ หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ดังนี้ 
                       3.1 ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,500 บาท 
                           คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
                            -เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
                            -เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
                            -ปริมาตรกระบอกสูบน้ าไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
                            -พร้อมใบมีด 
                                    (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

                                 รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 110,100 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 

                        โอนลด แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวด
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 120,000 บาท 
จะขอโอนลด จ านวน 110,100 บาท  

นายอนุภาพ คชพล /รองประธานสภาฯ 
                               มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 

นายวิกรานต์  นวลสิงห์/ส.อบต.หมู่ที่ 2 
                               เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ได้มีการอนุมัติข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ไปแล้ว ผมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ซึ่งทางสภาได้
อนุมัติการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่ตั้งไว้ในแผนงานบริหารงานทั่วไป ไม่ทราบว่าติดตั้งหรือยังถ้ายังไม่ติดโอนไปให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนได้ไหม อีกเรื่องหนึ่ง คือ เครื่องตัดหญ้า ทางสภาเคยอนุมัติในการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
มาแล้ว ไม่ทราบซื้อมาหรือยังและมีคนตัดไหม ถ้ามีการซื้อมาแล้วโยกไปใช้ที่อื่นด้วยได้ไหม 

นายจตุรงค์  ถีระพันธ์/ส.อบต.หมู่ที่ 8 
                           เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องซื้อเครื่องตัดหญ้าหน่วยงานมี

หลายตัวแล้วมันสามารถยืมกันใช้ได้ไหมหรือว่าต้องใช้ในหน่วยงานใครหน่วยงานมัน และอยากทราบด้วยว่าเครื่อง
ตัดหญ้า อบต.มีจ านวนกี่ตัวที่ซื้อมา ยังเหลือที่ใช้งานได้อีกก่ีตัว ผมดูแล้วการใช้งานไม่คุ้มค่าเลยครับ และขอถามอีก
เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนภูมิจะเปิดใช้งานได้ตอนไหนครับ จะน าแอร์ไปติดตั้งก่อนมันจะไม่เสียก่อนหรือครับ
ขอให้พิจารณาให้ดี 

นายนิ่ม ฝ่ายรีย์/ส.อบต.หมู่ที่ 15 
                        เรียนท่านประธานสภาผมขอทราบว่าเครื่องตัดหญ้าเหลืออยู่กี่ตัว 

นายอนุภาพ คชพล /รองประธานสภาฯ 
                        เรียนท่านปลัดชี้แจง ครับ 
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ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                          เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถาม ขอ

เรียนว่า เครื่องปรับอากาศที่ได้มีการอนุมัติจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 2 เครื่อง นั้น ได้น าไปติดตั้งที่
ส านักปลัดปลัดชั้น 2 ห้องของรองปลัด และอีกตัวจะติดตั้งไว้ที่ ส านักปลัดชั้นล่าง เนื่องจากเครื่องปรับอากาศที่ ใช้
อยู่ในปัจจุบันเป็นเครื่องที่ใช้มานานแล้ว พังบ่อย การท าความเย็นก็ไม่ทั่วถึง ได้เรียกช่างมาซ่อมหลายครั้งก็ไม่
สามารถแก้ไขได้ ส าหรับเครื่องตัดหญ้าทาง อบต.ได้ซื้อในปีงบประมาณ 2564 จ านวน 2 เครื่อง หนึ่งตัวให้ลุง
หมายเป็นผู้รับผิดชอบในการตัดหญ้าในส านักงาน อีกตัวให้กับเจ้าหน้าที่ประปาไว้ใช้ ส าหรับเครื่องตัดหญ้าที่
สมาชิกได้สอบถามว่ามีจ านวนกี่ตัว ขอเรียนว่าในหลายๆปีที่ผ่านๆมาได้มีการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า มาแล้วจ านวน 8 
เครื่อง มีใช้ได้ประมาณ 3-4 เครื่อง ที่เหลือก็พังหมดแล้วก็มีการจ าหน่ายครุภัณฑ์ออกไปแล้ว ส่วนที่ถามว่าสามารถ
ยืมกันใช้ได้ไหมก็ตอบว่าได้ แต่การบริหารจัดการก็อาจมีปัญหาบ้างเนื่องจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่อีกแห่งคนที่
รับผิดชอบในการตัดหญ้าก็คนละคน พ้ืนที่ก็กว้าง จึงเห็นสมควรว่าน่าจะมีเครื่องตัดหญ้าประจ าอยู่ในแต่ละ พ้ืนที่
น่าจะดีกว่า และที่ทางสมาชิกสอบถามว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะเปิดวันไหน คาดการว่าน่าจะเป็นกลางเดือน
มิถุนายน ถ้ามีไรคืบหน้าจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งครับ 

นายวิกรานต์  นวลสิงห์/ส.อบต.หมู่ที่ 2 
                               เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ท่านปลัดชี้แจงเกี่ยวกับ

เครื่องตัดหญ้าว่า ปี 2562 2563 ซื้อเครื่องตัดหญ้า จ านวน 8 เครื่อง ปี 2564 จ านวน 2 เครื่อง รวมเป็น 10 
เครื่องนะครับ เครื่องตัดหญ้า 10 เครื่อง ผมว่ามันแปลกๆอยู่นะครับ เห็นว่าสภาแห่งนี้อนุมัติง่าย อยากจะซื้อก็ซื้อ  
สภาไม่ได้หวงหรอกครับเพราะเห็นว่าเป็นการพัฒนา แต่ผมเห็นว่าเป็นการฟุ่มเฟือยในการใช้งบประมาณ และการที่
ท่านจะโอนงบจากหมวดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผมเคยถามตอนตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายว่าท่านจะน างบตัวนี้ไปใช้อะไร ท่านบอกว่าตั้งไว้ส าหรับให้
ค่าตอบแทนคนที่ท าประโยชน์เกี่ยวกับงานการศึกษา แต่พอท่านเห็นเงินเยอะเสียหายนิดหน่อยก็จะทิ้งซื้อเอาใหม่ 
พิจารณาด้วยนะครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                              ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มีการ

ตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 นั้น ทางรัฐบาลมีนโยบายไม่อยากให้จ่ายโบนัส ในส่วน
ครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ ก็ขอให้ทางสมาชิกได้พิจารณาว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ถ้าไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรครับ 

นายเสถียร  จันทร์มาลา/ส.อบต.หมู่ที่ 5 
                               เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับการโอนเพ่ิมโอนลดผม
เห็นดีด้วย เพราะไม่ได้ไปเบียดเบียนงบประมาณในแผนงานอ่ืน 

นายณัฐพล เที่ยงทัศน์/ส.อบต.หมู่ที่ 16 
                               เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับ ข้อ 4.1 ก็ได้พิจารณา

นานแล้วขอให้ประธานขอมติเลยครับ 

นายวิกรานต์  นวลสิงห์/ส.อบต.หมู่ที่ 2 
                                ให้ท่านประธานขอมติทีละข้ออย่ารวบ 
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นายนิ่ม ฝ่ายรีย์/ส.อบต.หมู่ที่ 15 
                                 ผมอยากได้ยินเสียงจากปากฝั่งกองการศึกษา เรื่องโอนงบครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                                 ขอชี้แจงการลงมติก็เห็นด้วยกับทั้งสองท่านจะลงแบบไหนก็ได้ จะลงที่ละข้อหรือลงมติ
ทีละรายการก็ได้ 

 
นายนิ่ม ฝ่ายรีย์/ส.อบต.หมู่ที่ 15 

                                 ขออนุญาตท่านประธานขอพักเบรค 5 นาที 

นายอนุภาพ คชพล /รองประธานสภาฯ 
                                  ลงมติข้อนี้ก่อนนะครับค่อยพักเบรก ขอสอบถามท่านสมาชิกจะลงมติทีละรายการ

หรือลงเป็นข้อเลยครับ 

นายนิ่ม ฝ่ายรีย์/ส.อบต.หมู่ที่ 15 
                                   ลงเป็นข้อทีเดียวเลยครับ เสียเวลา 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ส.อบต.หมู่ที่ 10 
                                    เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านการลงมติถ้าเรามีการ
พิจารณารายละเอียดครบถ้วนหมดแล้ว สามารถลงมติครั้งเดียวได้เลยครับ 

นายอนุภาพ คชพล /รองประธานสภาฯ 
                           มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มีจะขอมติจากที่
ประชุมสภาเลยนะครับ ประธานสั่งนับองค์ประชุมปรากฏว่า มีสมาชิกสภา จ านวน 25 คน ถือว่าครบองค์ประชุม 
สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับการ โอนงบประมาณตั้ งรายการใหม่  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อน                                 
วัยเรียนและประถมศึกษาขอมติด้วยครับ 

มติที่ประชุม                 เห็นด้วย    จ านวน     23     เสียง 
                                 ไม่เห็นด้วย  จ านวน        2      เสียง (นายวิกรานต์,นายเสนีย์) 
                                 งดออกเสียง จ านวน        -       เสียง 

         
                          4.2 พิจารณาการโอนงบประมาณตั้งรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
                              งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง 
                              สาธารณูปโภค 

นายอนุภาพ คชพล /รองประธานสภาฯ 
                              เรียนเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยชี้แจงรายละเอียด ครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                                   เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เนื่องจากโครงการถนน 
คสล.เป็นเส้นทางของหมู่ที่ 9 ที่เป็นเส้นทางออกไปทางทุ่งนา ซึ่งเป็นโครงการของทางอ าเภอก่อสร้างมาได้สองถึง
สามปีแล้ว เป็นถนนที่ก่อสร้างได้แค่ครึ่งหนึ่ง ทาง อบต.ก็ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านมาหลายครั้งแล้ว เพ่ือ
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เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่และผู้ที่ใช้ถนนสัญจรไปมา เพ่ือไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้
ถนน จึงมีความจ าเป็นขอโอนงบประมาณตั้งรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

                  โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
                   -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไพศาล หมู่ที่ 9  จ านวน 53,000 บาท  
                            รายละเอียด ดังนี้  
                             ผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร. หนา 0.15 เมตร                        

                  โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 150,000 บาท มีการโอนลดและเบิกจ่ายไปแล้ว จ านวน 
88,500 บาท ยอดคงเหลือ ณ ปัจจุบัน จ านวน 61,500 บาท จะขอโอนลด จ านวน 53,000 บาท  

นายอนุภาพ คชพล /รองประธานสภาฯ 
                               มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ส.อบต.หมู่ที่ 10 
                         เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน โครงการนี้ที่จริงเป็นโครงการของ
ทางจังหวัดหรืออ าเภอ เพราะได้ถนนฟรีไปนิดหนึ่งทางผู้รับเหมาไม่มีแบบ ก็อยากไปเสริมให้มันเต็ม เห็นดีด้วย 
เพราะโซนกลางได้ใช้ถนนเส้นนี้ในการสัญจรไปมา 

นายวิกรานต์  นวลสิงห์/ส.อบต.หมู่ที่ 2 
                         เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การพิจารณาถนนเส้นทางบ้านโคก
ไพศาล ผมขอชี้แนะทางสภาว่า เมื่อมีการโอนเพ่ิมก็ต้องมีการโอนลด ส าหรับการโอนลดจะโอนลดจากแผนงาน
เคหะและชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 61,500 บาท โอนลด จ านวน 53,000 บาท คงเหลือ 8,500 บาท ขอให้ทางสภาดูให้ดีๆนะ
ครับ ผมดูแล้วตัวเลขไม่ถูก ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2564 แผนงานเคหะและชุมชน งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 
150,000 บาท แต่ท่านมาลง 61,500 บาท ส่วนที่เหลือมันอยู่ไหน ชี้แจงด้วยครับ 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ส.อบต.หมู่ที่ 10 
                         เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตั้งไว้ 61,500 บาท โอนลด 
จ านวน 53,000 บาท คงเหลือ 8,500 บาท จากดูที่ตัวเลขไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                           เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน แผนงานเคหะและชุมชน งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 
150,000 บาท ได้มีการโอนลดไปยอดคงเหลือ  61,500 บาท 

นายวิกรานต์  นวลสิงห์/ส.อบต.หมู่ที่ 2 
                            มีการโอนลดไปที่ไหนบ้างครับ ขอรายละเอียดด้วย 

นายอนุภาพ คชพล /รองประธานสภาฯ   -สั่งพักเบรก- 
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ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                            เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน แผนงานเคหะและชุมชน งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 
150,000 บาท ได้มีการโอนลดไปเพ่ือก่อสร้างห้องน้ า จ านวน 60,000 บาท และจ่ายเป็นค่าตอบแทน
คณะกรรมการควบคุมงาน จ านวน 28,500 บาท ยอดคงเหลือ ณ ปัจจุบัน คือ 61,500 บาท โดยจะขอโอนลด
เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 อีกจ านวน 53,000 บาท 

นายวิกรานต์  นวลสิงห์/ส.อบต.หมู่ที่ 2 
                               เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การจะโอนลดโอนเพ่ิมจะต้อง
ผ่านสภาก่อน แต่เท่าที่เห็น หมวดของแผนงานเคหะและชุมชน 28,500 บาท อยู่ไหนครั บ ท่านบอกปรับปรุง
ห้องน้ า ท่านก็โอนจากแผนงานบริหารงานทั่วไป ไม่ใช้จากแผนเคหะและชุมชนนะครับ  

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                            ขอชี้แจงการโอนงบประมาณ กรณีการโอนงบประมาณที่เกี่ยวกับค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างจะต้องผ่านสภา แต่ถ้าเป็นการโอนงบประมาณที่เกี่ยวกับค่าตอบแทน งบด าเนินงาน อ่ืนๆไม่ต้องผ่าน
สภาเป็นอ านาจของผู้บริหาร ในส่วนยอด 28,500 บาท เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมงานที่ได้เบิกจ่าย
มิใช่การโอนลดออกไปครับ 

นายวิกรานต์  นวลสิงห์/ส.อบต.หมู่ที่ 2 
                            จากทีท่่านปลัดได้ชี้แจงท่านสามารถท าได้ แต่ขอให้แจ้งสภาได้ทราบด้วย ส่วนค่าตอบแทน
กรรมการเราเคยตั้งไว้ในข้อบัญญัติแล้วตั้งไว้มากด้วยผมไม่อยากขุดคุ้ย สภาเอ้ือเฟ้ือผู้บริหาร ผู้บริหารเอ้ือเฟ้ือสภา
ไหมครับ 
นายอนุภาพ คชพล /รองประธานสภาฯ 

                           มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มีจะขอมติจากที่
ประชุมสภาเลยนะครับ ประธานสั่งนับองค์ประชุมปรากฏว่า มีสมาชิกสภา จ านวน 25 คน ถือว่าครบองค์ประชุม 
สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับการโอนงบประมาณตั้งรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไพศาล หมู่ที่ 9  จ านวน 53,000 บาท ขอมติด้วยครับ 

มติที่ประชุม                 เห็นด้วย    จ านวน     24    เสียง 
                                 ไม่เห็นด้วย  จ านวน        -      เสียง  
                                 งดออกเสียง จ านวน        1     เสียง (นายนิ่ม ฝ่ายรีย์) 

นายอนุภาพ คชพล /รองประธานสภาฯ  -สั่งพักเที่ยง 
 
                          4.3   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ประจ าปีงบประมาณ 2564 แผนงานการพาณิชย์ 

                               งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์อ่ืน 

นายอนุภาพ คชพล /รองประธานสภาฯ 
                              เรียนเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยชี้แจงรายละเอียด ครับ 
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ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                                   เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน แผนงานการพาณิชย์ งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์อ่ืน ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 หน้า 9/10 ได้ท าหนังสือ
ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเนื่องจาก ในข้อที่ 1 และ ข้อที่ 2 งบประมาณที่ตั้งไว้มีการสลับยอด ส่วนข้อที่ 3 มีการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียด รายละเอียดดังนี้ 

ข้อความเดิม  
                       ค่าจัดซื้อปั้มสูบน้ าด้วยระบบไฟฟ้า(ซัมเมิส)  หน้า  9/10  ตั้งไว้  65,300  บาท  เพ่ือใช้จ่าย
ในการจัดซื้อปั้มสูบน้ าด้วยระบบไฟฟ้า(ตามราคาท้องตลาด) รายละเอียดดังนี้ 
             1.) ปั้มสูบน้ าด้วยระบบไฟฟ้า(ซัมเมิส) ขนาด  1.50 แรงม้า  220 โวลท์ใช้ไฟฟ้า 1 เฟส  
จ านวน  1  เครื่อง เครื่องละ  24,800  บาท 
             2.) ปั้มสูบน้ าด้วยระบบไฟฟ้า(ซัมเมิส) ขนาด  2 แรงม้า  220 โวลท์ใช้ไฟฟ้า 1 เฟส  จ านวน  
1  เครื่อง เครื่องละ  22,000  บาท 
            3.) ปั้มสูบน้ าด้วยระบบไฟฟ้า(ซ มเมิส)  110DCV. 1500W. จ านวน  1  เครื่อง ๆ ละ 
18,500 บาท 

  ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น 

              ค่าจัดซื้อปั้มสูบน้ าด้วยระบบไฟฟ้า(ซัมเมิส)  หน้า  9/10  ตั้งไว้  65,300  บาท  เพ่ือใช้จ่าย
ในการจัดซื้อปั้มสูบน้ าด้วยระบบไฟฟ้า(ตามราคาท้องตลาด) รายละเอียดดังนี้ 
             1.) ปั้มสูบน้ าด้วยระบบไฟฟ้า(ซัมเมิส) ขนาด  1.50 แรงม้า  220 โวลท์ใช้ไฟฟ้า 1 เฟส  
จ านวน  1  เครื่อง เครื่องละ  22,000  บาท 
             2.) ปั้มสูบน้ าด้วยระบบไฟฟ้า(ซัมเมิส) ขนาด  2 แรงม้า  220 โวลท์ใช้ไฟฟ้า 1 เฟส  จ านวน  
1  เครื่อง เครื่องละ  24,800  บาท 
             3.) ปั้มสูบน้ า ขนาด 2  นิ้ว ระบบโซล่าเซลล์ DC 2  แรง  150 DCV  จ านวน  1  เครื่อง                 
เครื่องละ  18,500  บาท 

นายอนุภาพ คชพล /รองประธานสภาฯ 
                               มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 

นายนิ่ม ฝ่ายรีย์/ส.อบต.หมู่ที่ 15 
                               เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอสอบถาม 2 เครื่อง ที่จะ
ซื้อจะน าไปติดตั้งทีไ่หนครับ  

นายมีศักดิ์ ปรางค์แก้ว/ผู้อ านวยการกองช่าง 
                              เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอชี้แจงรายละเอียดในส่วน
ข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ค่าจัดซื้อปั้มสูบน้ าด้วยระบบไฟฟ้า(ซัมเมิส) มีการสลับงบประมาณ คือ ข้อที่ 1 จะเป็นยอด
22,000  บาท ข้อที่ 2 จะเป็นยอด 24,800  บาท ส่วนข้อที่ 3 ปั้มสูบน้ าด้วยระบบไฟฟ้า(ซัมเมิส) ที่ใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์มันใช้งานได้ไม่ค่อยดี เนื่องจากมันเป็นระบบสูบน้ าใส แต่เราน ามาสูบน้ าขุ่น ท าให้ระบบใบพัดมันเสีย
ง่าย ก็เลยขอเปลี่ยนเป็นระบบสูบน้ าแบบหอยโข่ง ส่วนท่านสมาชิกสอบถามว่าจะน าไปใช้ที่ไหน ทาง อบต.จะ
น าไปใช้ในพ้ืนที่บ้านโคกไพศาล ส่วนเครื่องสองแรงจะน าไปใช้ที่บ้านปานเจริญ 
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นายวิกรานต์  นวลสิงห์/ส.อบต.หมู่ที่ 2 
                            ขอสอบถามที่ท่านแจ้งว่าขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงแผนงานการพาณิชย์ผมดูก็ไม่เห็น มีแต่
งานกิจการประปา ขอให้บันทึกข้อมูลให้ชัดเจนด้วยนะครับ 

นายชาญชัย  โพธิกมล/ส.อบต.หมู่ที่ 6 
                           เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอสอบถามเครื่องสูบน้ าที่ตั้ง
ซื้อไว้ จ านวน 5 เครื่อง ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับ 

ส.ต.อ.สรุศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                          ตามที่มีท่านสมาชิกสอบถามเกี่ยวกับแผนงานการพาณิชย์  กับกิจการประปา ขอชี้แจงดังนี้ 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จะประกอบไปด้วยแผนงาน จ านวน 11  แผนงาน คือ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงาน
เคหะและชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง ส่วนแผนงานการพาณิชย์ ก็คือแผนงานที่อยู่ในงบ
เฉพาะการประปา  

นายชะนะ  สิงห์งาม/ส.อบต.หมู่ที่ 17 
                           ผมเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในครั้งนี้ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ช่วยเหลือประชาชน 

นายอนุภาพ คชพล /รองประธานสภาฯ 
                           มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มีจะขอมติจากที่ประชุม
สภาเลยนะครับ ประธานสั่งนับองค์ประชุมปรากฏว่า มีสมาชิกสภา จ านวน 25 คน ถือว่าครบองค์ประชุม สมาชิก
ท่านใดเห็นด้วยกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ค าชี้แจง ขอมติด้วยครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ         25      เสียง 
  ไม่เห็นชอบ       -          เสยีง 
  งดออกเสียง      -          เสยีง  
 

ระเบียบวาระท่ี  5                     เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นายสุริยันต์  สง่าพันธ์/ส.อบต.หมู่ที่ 14 
                          เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอสอบถามโครงการขยายเขตไฟฟ้า
ได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ 

นายชาญชัย  โพธิกมล/ส.อบต.หมู่ที่ 6 
                              โครงการขยายเขตไฟฟ้า มีเส้นท่าแร่ โพธิ์ตาก สระพังทอง มีทั้งหมดสามเส้นทาง โครงการ
ไปถึงไหนแล้ว เพราะผมได้ส่งโครงการเข้ามาแล้ว 
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นายวิกรานต์  นวลสิงห์/ส.อบต.หมู่ที่ 2 
                              ขอแจ้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่  2 ไม่ติดสักหลอดเลยครับ  ขอให้ช่างไปดูด้วย อีกข้อ
โครงสร้างพื้นฐานที่มีการตั้งไว้ในข้อบัญญัติด าเนินการไปถึงไหนแล้ว ติดตามด้วยนะครับ 

นายนิ่ม ฝ่ายรีย์/ส.อบต.หมู่ที่ 15 
                            โครงการบ้านผมงานยังไม่เข้าหรือยังไม่ขายแบบครับ 

นายชะนะ สิงห์งาม/ส.อบต.หมู่ที่ 17 
                            เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน งบซ่อมแซมที่ผมร้องเรียนเข้ามามี
งบประมาณมาหรือยังครับช่วยเร่งให้ด้วย อีกเรื่อง เรื่องขยะ ของหมู่ที่ 5 ,12 ,17 ถ้ามีงบประมาณเร่งไป
ด าเนินการให้ด้วย ยังรองบประมาณทาง อบต. 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                             ต้องขออภัยเรื่องเครื่องเสียงด้วยนะครับ พยายามแก้ไขตลอดแต่ก็เสียบ่อยมาก รออาคาร
หลังใหม่ที่จะด าเนินการก่อสร้างก็จะได้ห้องประชุมสภาที่ได้มาตรฐานมากกว่านี้ ส าหรับเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าที่
ท่านสมาชิกได้สอบถาม โครงการของหมู่ที่ 15 และโครงการอ่ืนๆที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ตอนนี้ทาง อบต.รอ
งบประมาณที่ส่วนกลางจะโอนเข้ามาถ้ามีจ านวนเพียงพอก็จะรีบด าเนินการโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ให้แล้ว
เสร็จโดยเร็วครับ โครงการไฟฟ้าส่องสว่างหมู่ที่ 2 จะแจ้งให้ช่างออกไปตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขให้ครับ 

นายอนุภาพ คชพล /รองประธานสภาฯ 
                            มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกไหมครับ 
ที่ประชุม                   -ไม่มี- 

นายอนุภาพ คชพล /รองประธานสภาฯ 
             ส าหรับการประชุมครั้งนี้ก็ด าเนินมาเป็นเวลาสมควรแล้ว  บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว 
ผมขอปิดการประชุมครับ  
 
 เลิกประชุมเวลา      15.00  น. 
       
 ส.ต.อ.      สุรศักดิ์   น้อยบาท        จดบันทึกรายงานการประชุม               
              (สุรศักดิ์   น้อยบาท)                                                
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย             
                                                                                                                     
                                                                            ปัญญา  วงศ์สง่า     ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                          (นายปัญญา  วงศ์สง่า)                    
                                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย 
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                              บันทึกของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย  ท าหน้าที่ตรวจรายงานการ
ประสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย ครั้งนี้ถูกต้องแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

(ลงชื่อ)           ชะนะ  สิงห์งาม    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายชะนะ  สิงห์งาม) 
                         ส.อบต. หมู่  17 
 

(ลงชื่อ)       ชาญชัย  โพธิกมล        กรรมการ 
      (นายชาญชัย  โพธิกมล) 
                         ส.อบต. หมู่  6 
 

(ลงชื่อ)      สุริยันต์  สง่าพันธ์          กรรมการ 
    (นายสุริยันต์  สง่าพันธ์) 
                                    ส.อบต. หมู่  14 

 
 
 
 

 


